



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
JOURNAL WEEKLY

จดหมายข่าว จันทร์กระจ่างฟ้า รายสัปดาห์

ฉบับที่ 8 ปีที่ 18 วันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565



- สำนักศิลปะฯ จัดอบรมศาสนพิธี
- ARIT TOUR : เที่ยวห้องสมุด



ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุกรากุล รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และมีอุปการคุณต่อวัดเป็นปีที่ 49 และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 81 ปี พระเทพวรสิทธาจารย์ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี่ พระอารามหลวง ณ วัดเสมียนนารี่ พระอารามหลวง เมื่อเร็ว ๆ นี้



- มาน.ชัยนาก ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นำพผลิตจำหน่าย CRU MARKET PLACE



- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- พี่อ้อย พี่จอต ON TOUR
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธี

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายสัปดาห์ออนไลน์

บรรณาธิการ : วีระชัย ตรีหมั่นกิจ กองบรรณาธิการ : อาจารย์วรรณ จันทมาลา
สมพล เสงี่ยมวจิตวณิช, อัจฉนฤทัย แสนแก้ว, คณิศรา แสงวงสาคร

JANKAJANGFA
WEEKLY ONLINE



สำนักศิลปะฯ จัดอบรมศาสนพิธี แนะความรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางศาสนพิธีและความเป็นไทย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีและความเป็นไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาสืบทอดและพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา เพื่อได้เข้าใจ และเข้าถึง การปฏิบัติได้จริงตามกาลและความเหมาะสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร สายเสนา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะฯ และสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นการบูรณาการงานศาสนพิธีและมารยาทไทยกับรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ตามรายวิชาจริยธรรมทางสังคมกับการใช้เหตุผล

“วัตถุประสงค์หลัก ๆ จากการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความรู้ความเข้าใจในศาสนพิธีและความเป็นไทยและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการชีวิตประจำวัน และใช้วิธีที่เกี่ยวกับด้านศาสนาได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการส่งเสริมให้เยาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่รู้ เข้าใจ ชิมชั๊บและรู้สึกหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมสิ่งดีงามของไทย เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และความ เป็นไทย และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อรักษาสืบสานมรดกประเพณีวัฒนธรรม อยู่คู่กับสังคม ประเทศชาติสืบต่อไป” ผศ.ดร.ณัฐพัชร กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพัชร กล่าวต่อว่า จากการอบรมทางสำนักฯ ได้จัดเนื้อหาของหัวข้อในการให้การอบรม ประกอบด้วย การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดเตรียมบุคลากร การ

เตรียมกำหนดการ และมารยาทในงานศาสนพิธี เหตุผลในการเลือกหัวข้อคือ ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการไหว้ 3 ระดับ คือการไหว้พระสงฆ์ การไหว้ผู้มีพระคุณ และการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือ

“การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงมารยาทในงานศาสนพิธี โดยมีตัวอย่างจากการนำนักศึกษาร่วมงานศาสนพิธี ในงานต่าง ๆ หลังจากการอบรมในครั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้ลงสู่ภาคปฏิบัติที่ทางสำนักฯ จัดขึ้นในกิจกรรมธรรมรับอรุณ ถือได้ว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ” ผศ.ดร.ณัฐพัชร กล่าว

งานวิทยบริการ จัด ARIT Tour : เกี่ยวท่องห้องสมุด ส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด รวมไปถึงยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สิทธิการเข้าใช้บริการพื้นฐานต่าง ๆ และระเบียบปฏิบัติการเข้าใช้บริการของสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า งานวิทยบริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอก ซึ่งทางงานวิทยบริการมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คือโครงการ ARIT Tour : เกี่ยวท่องห้องสมุด เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักการให้บริการต่าง ๆ ของงานวิทยบริการพร้อมกับเครื่องมือในการค้นคว้าใหม่ ๆ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงนันทนาการ

“สำหรับ ARIT Tour ในครั้งนี้

ARIT TOUR : เกี่ยวท่องห้องสมุด รองรับความต้องการ ในรูปแบบใหม่

มีการแนะนำบริการและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีชื่อว่า “OPAC” การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีชื่อว่า “Gale e-Book” การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลวิจัย ที่มีชื่อว่า “EBSCO” การใช้งานระบบบริการยืมคืนอัตโนมัติและการแนะนำพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ห้องชมภาพยนตร์ ห้อง Study Room และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น” ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ความรู้ด้านต่าง ๆ การฝึกใช้เครื่องมือการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ปัจจุบันงานวิทยบริการจัดทำ

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสาร ผ่าน Line Ofcial และเปิดพื้นที่ให้บริการรูปแบบ CO-Working Space ที่เข้ามานั่งทำงานหรืออ่านหนังสือได้ทันทีที่ต้องการ อีกทั้งยังมีพื้นที่รูปแบบห้องส่วนตัว ให้สามารถมานั่งทำการบ้าน ประชุม รวมถึงการประชุมผ่านออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับบริบทการใช้งานรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่สามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site มากขึ้น

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาใช้บริการของงานวิทยบริการ เรามีทีมงานคุณภาพที่คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ภายใต้สโลแกน “เพราะทุกการให้บริการเราจริงจัง”

กิจกรรมปฐมนิเทศ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่น 2 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



มจร.ชัยนาท ยกกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นำผลผลิต จำหน่าย CRU Market Place

ผู้เขียน : จารุวรรณ



ชัยนาทให้มีรายได้ และขยายตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง ตลอดจนถึงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาท”

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มาจัดจำหน่ายในครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรจังหวัดชัยนาทและชุมชนเขตจตุจักร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนวัดสระไม้แดง จะเน้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแปรรูป วิสาหกิจชุมชนบางคละกวย เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องจักรสาร รวมไปถึงสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น) อย่างส้มโอ จากสวนส้มโอแท้ ๆ และข้าวหอมขาวแจ็กชัยนาทของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตการเกษตรจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ฯ ชัยนาท ที่จะมาจำหน่ายผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักสลัด ผลไม้ และอื่น ๆ

“ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรานำมาจัดจำหน่ายให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจนั้น เป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรกรและชุมชนทั้งหมด ซึ่งผู้บริโภคนั้นนอกจากจะได้ช่วยสร้างได้ให้แก่ชาวบ้านแล้ว ยังได้

การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏจันทรเกษม ดำเนินงานควบคู่ไปกับการศึกษามาโดยตลอด และยังคงเดินหน้าสร้างกิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท ได้ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นมาตลอด โดยจัดโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ของชุมชน ในโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน CRU Market Place ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ได้เล่าถึงการจัดโครงการ CRU Market Place ครั้งนี้ว่า “โครงการ CRU Market Place เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์ฯ ชัยนาท ได้มุ่งหวังส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด

CRU Market Place เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์ฯชัยนาท ได้ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรและชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทให้มีรายได้ จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งราคาก็ไม่แพงด้วย” ผศ.ดร.วิจิตร บอกถึงผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดจำหน่ายนั้น ผู้บริโภคจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอน และยังเล่าถึงนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดจำหน่ายในครั้งนี้ว่า

“โครงการนี้ CRU Market Place ไม่เพียงส่งเสริม สร้างรายได้ ขยายตลาดการค้าให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรครับ ยังสร้างความสุข ความภูมิใจให้แก่ชาวบ้านด้วยครับ ลุงป้าน้าอาที่มาขายสินค้าเขาดีใจมากที่ได้นำของมาขายให้กับคนกรุงเทพฯ และที่บุคลากร น้องนักศึกษา ก็ชื่นชอบในสินค้าของเขา ตรงนี้ถือว่าเราได้ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชาวจังหวัดชัยนาทครับ” ผศ.ดร.วิจิตร บอกถึงความสุข ความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในกิจกรรมครั้งนี้

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชัยนาท ยังเล่าต่ออีกว่า “โครงการ CRU Market Place ถือเป็นส่วนในการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทำงานร่วมกันนั้น ทำให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างเครือข่าย ทั้งส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและท้องถิ่นร่วมกัน ในจุดนี้ยังทำให้ชาวชัยนาทรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมของเรามากยิ่งขึ้น ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง เป็นรูปธรรมและเชิงประจักษ์

เพราะเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หลายคนอาจมองภาพการพัฒนาท้องถิ่นในแบบจำกัด แต่เมื่อเรามีศูนย์ฯ ชัยนาท และได้ดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ คนก็มองเห็นภาพเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม โครงการที่เราได้ลงไปจัดทำร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นที่จะสร้างและยกระดับให้แก่ชุมชน ผู้อำนวยการฯ เล่าถึง CRU Market Place ที่เป็นส่วนเชื่อมโยงระหว่างชุมชนท้องถิ่น



CRU Market Place ไม่เพียงส่งเสริม สร้างรายได้ ขยายตลาดการค้าให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกรครับ ยังสร้างความสุข ความภูมิใจให้แก่ชาวบ้านด้วย ลุงป้าน้าอาที่มาขายสินค้า เขาดีใจมากที่ได้นำของมาขายให้กับคนกรุงเทพฯ และที่บุคลากร น้องนักศึกษา ก็ชื่นชอบในสินค้าของเขา

และมหาวิทยาลัย และยังบอกถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไปว่า

“ท้ายนี้ ผมอยากฝากทุกคนช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกันมาก ๆ ครับ นี่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังใจให้แก่ชาวบ้าน และเกษตรกรเป็นอย่างมาก ยังทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในสินค้าของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเขาต่อไปด้วย”

สำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน CRU Market Place ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจนั้น จะมีขึ้นในทุกวันอังคาร ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65, 13 ธ.ค. 65, 10 ม.ค. 66, 7 ก.พ. 66, 7 มี.ค. 66, 4 เม.ย. 66, 9 พ.ค. 66, 13 มิ.ย. 66, 11 ก.ค. 66, 8 ส.ค. 66 และวันที่ 12 ก.ย. 66 ในเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มีผลิตภัณฑ์ดี ๆ มาเสิร์ฟให้ชาวจันทรเกษมกันถึงที่แบบนี้! อย่าลืมหาแวะเวียนกันมาอุดหนุนคุณลุง คุณป้าชาวชัยนาทกันเยอะ ๆ นะคะ แอปกระซิบบว่า... ราคายังย่อมเยาอีกด้วยน้า .



“พี่อ้อย พี่อด ON TOUR” ปัญหาหัวใจของเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็กเสมอไป”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวัตกรรมการศึกษา



โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางศาสนพิธีและความเป็นไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศาสนพิธีและความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 และห้องประชุม 4 ชั้น 12 อาคาร 36





สมัครเรียนออนไลน์ 24 ชม. www.chandra.ac.th
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800



Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม



Phone

0 2942 5800
0 2942 6800
ฟัอ 1111-3 ,7003-7004



e-Contact

pr.cru@chandra.ac.th